



## Đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư

**Đó là một trong những nguyên tắc thực thi kế hoạch giao vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định mới nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong đầu tư công.**

► **Việt Tuấn**

### NSNN chi 2,87 triệu tỷ đồng cho đầu tư công

Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội xác định, trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục tái cơ cấu lại đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Đồng thời, tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn trong 5 năm tới là 2,87 triệu tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương 1,5 triệu tỷ đồng; vốn cân đối ngân sách địa phương 1,37 triệu tỷ đồng. Mục tiêu cụ thể đặt ra là, trong 5 năm tới tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 32-34% GDP, tỷ trọng vốn đầu tư bình quân trong 5 năm

khoảng 16-17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển nguồn NSNN khoảng 28%, phần đầu khoảng 29% tổng chi NSNN, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trong đầu tư công. Phân đầu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% kế hoạch giao; số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn.

Theo đó, định hướng trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn tới là, đầu tư đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài; giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới. Đầu tư công phải bám sát và

phục vụ cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược. Bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các vùng, miền, lĩnh vực, trong đó ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn NSNN cho các vùng động lực, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường năng lực hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu...

### Kiên quyết loại bỏ các dự án kém hiệu quả

Ngay sau khi có kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công, đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư; kiên quyết cắt giảm các thủ tục không cần thiết; giao dự toán, nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm, đi đôi với phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; kiên quyết cắt giảm số lượng dự án đầu tư mới để tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang; kiểm soát chặt chẽ số dự án và tiến độ bố trí vốn hoàn thành dự án theo Luật Đầu tư công, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả, tính liên tục trong đầu tư công.



Nguyên tắc trong bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là tập trung rà soát, kiên quyết loại bỏ những dự án kém hiệu quả, dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai, bảo đảm hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật; kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm.

Đặc biệt, phải thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công; tăng cường thực hiện cơ cấu lại chi NSNN theo hướng đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, tiết giảm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng khoản vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương. Khoản vốn dự phòng chưa phân bổ chi được sử dụng khi bảo đảm được cân đối nguồn vốn và bố trí cho các mục tiêu thật sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN.

Trong Quyết định 1535/QĐ-TTg về giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định, việc đẩy nhanh tiến độ, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội giai đoạn tới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ■

## Tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 4,8%

Nhận định này vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 27/9 trong báo cáo “Cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương kỳ mùa thu năm 2021”.

Theo WB, mặc dù các cấp có thẩm quyền đã nỗ lực đẩy nhanh và mở rộng chiến dịch tiêm vắc xin, nhưng sự xuất hiện của các biến chủng Covid-19 mới có thể tiếp tục làm gián đoạn hoạt động của nền kinh tế. Cảnh đó, mặc dù rủi ro tài khóa hiện không lớn và nợ công đang ở mức an toàn, nhưng vẫn phải tiếp tục thận trọng với các khoản nợ tiềm tàng có thể phát sinh từ phía các DN. Không chỉ có vậy, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU vẫn gặp nhiều bất định liên quan đến sự xuất hiện của biến chủng Covid-19 mới. Chưa kể, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối mặt cạnh tranh ngày càng tăng từ các quốc gia có các hoạt động sản xuất đang bật dậy mạnh mẽ hơn. Từ thực trạng trên, WB cho rằng, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt khoảng 4,8% trong năm 2021 và phục hồi về tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch ở mức 6,5 đến 7% từ năm 2022 trở đi. Tính toán này dựa trên giả định là các biện pháp hạn chế đi lại sẽ giúp kiểm soát lây nhiễm thành công vào cuối quý III, để nền kinh tế bật lại vào quý IV/2021.

Cạnh đó, sự phục hồi kinh tế toàn cầu được duy trì sẽ đảm bảo nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở những thị trường chủ lực (Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc). Quá trình này cũng sẽ được hỗ trợ bằng chiến dịch tiêm chủng diện rộng giúp 70% dân số trưởng thành được tiêm vắc xin vào giữa năm 2022, hỗ trợ ngăn ngừa các đợt dịch mới. Tuy nhiên, dự báo trên sẽ còn phụ thuộc vào những rủi ro theo hướng suy giảm, bao gồm dịch bùng phát dịch kéo dài, gây gián đoạn hoạt động kinh tế. **Minh Đức**

## Cuộc thi “Ấn tượng MB trong tôi”

Từ 20/9/2021 đến 25/10/2021 Ngân hàng Quân đội (MB) phát động cuộc thi “Ấn tượng MB trong tôi” dành cho các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của MB trên toàn quốc, nhằm lưu lại những khoảnh khắc, ấn tượng đẹp trong tâm trí khách hàng trong suốt hành trình phục vụ 27 năm qua.

Thông điệp mà MB đưa ra trong cuộc thi là nhằm lan tỏa yêu thương, sự tận tâm phục vụ khách hàng thông qua những ấn tượng, khoảnh khắc, trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình giao dịch, hoặc khi tiếp xúc với cán bộ nhân viên tại trụ sở MB. Đồng thời, chia sẻ các góp ý của khách hàng để ghi nhận sự chứng kiến đổi thay của MB trong 27 năm hình thành, phát triển. Đối tượng của cuộc thi bao gồm công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam; đã và đang là khách hàng của MB. Tác giả tham gia dự thi đủ 18 tuổi trở lên, không bao gồm các thành viên Ban tổ chức, hội đồng giám khảo, cán bộ công nhân viên MB. Tác phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dưới hình thức văn xuôi, viết thư, truyện ngắn, sáng tác thơ, sáng tác bài hát, clip. Mỗi tác phẩm dự thi không quá 1000 chữ; tác phẩm chưa gửi tham dự thi ở các cuộc thi khác, tác giả đảm bảo tính chân thực, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự thi; điền phiếu thông tin tác giả có chữ ký xác nhận gửi kèm bài dự thi. Khuyến khích tác phẩm có hình ảnh minh họa, hình ảnh là file JPEG hoặc PNG dung lượng tối thiểu 2Mb hoặc video/radio minh họa. Không giới hạn tác phẩm dự thi/tác giả. Giải thưởng bao gồm 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng, 3 giải ba trị giá 3 triệu đồng và 6 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm qua email, đường bưu điện và gửi qua các chi nhánh, phòng giao dịch MB trên toàn quốc./. **HB**